



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6-8 มกราคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ ข่าวสด แนวหน้า (8 ม.ค.61)</p>	<p>สปสช.เพิ่มบัญชียา 5 กลุ่มโรค -เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า บอร์ด สปสช.อนุมัติสิทธิประโยชน์ยาจำเป็นแต่มีราคาแพง 5 กลุ่มโรค 7 รายการ ซึ่งเป็นยาที่คัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญโดยคณะกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติตามขั้นตอนต่างๆ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านภาระงบประมาณ และมีการต่อรองราคาภายในราคาที่ถูกลง เช่น ยา Sofosbuvir (โซฟอสบูเวียร์) จากราคาเม็ดละ 500 บาท เหลือเม็ดละ 130 บาท เป็นต้น ช่วยคนไทยเข้าถึงยาใหม่ที่มีความจำเป็นต่อการรักษา ลดเวลาในการกินยา ลดผลข้างเคียง และประหยัดงบประมาณลงได้จำนวนมาก โดยเฉพาะการบริหารยารักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังแบบกิน ทำให้ประหยัดงบประมาณได้ประมาณ 200 ล้านบาท ทำให้มีงบประมาณเหลือพอที่จะเพิ่มยาสิทธิประโยชน์ใหม่ขึ้นมาได้</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน (6 ม.ค. 61)</p>	<p>บุหรีไฟฟ้า -เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และโฆษกกรมฯ เปิดเผยว่า มีรายงานการศึกษาในต่างประเทศระบุว่าบุหรีไฟฟ้ามีอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ละอองไอของบุหรีไฟฟ้ายังก่อให้เกิดโทษและผลกระทบต่อผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้าอีกด้วย และถึงแม้จะเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าระยะเวลาสั้น ๆ ก็ยังส่งผลเสียต่อเซลล์และระบบของร่างกายได้ อาทิ ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบภูมิคุ้มกัน ดวงตา และผิวหนัง รวมถึงยังก่อให้เกิดมะเร็งในอวัยวะต่างๆ เช่น มะเร็งปอด มะเร็งช่องปาก และมะเร็งลำคอ เป็นต้น โดยเฉพาะระบบหัวใจและหลอดเลือด จากการศึกษาพบว่าการใช้บุหรีไฟฟ้าส่งผลเสียอย่างฉับพลัน คือ ทำให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูงขึ้น และยังทำให้เซลล์ของหลอดเลือดทำงานผิดปกติ</p>
<p>ข่าวสด เดลินิวส์ M2F ไทยโพสต์ มติชน ผู้จัดการรายวัน 360 องศา (6 ม.ค. 61) เดลินิวส์ คอลัมน์ X- RAY สุขภาพ (6 ม.ค. 61)</p>	<p>โฆษณาเลเซอร์อวัยวะเพศชาย -เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงกรณีที่มีสถานพยาบาลแห่งหนึ่งรับทำเลเซอร์อวัยวะเพศชายเพื่อให้ขาขึ้นว่า สถานพยาบาลมีความผิดฐานเผยแพร่การโฆษณาที่ผิดกฎหมาย คือ 1.โฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ได้ประสานอย.ดำเนินการเอาผิดประเด็นนี้แล้ว และ 2.การโฆษณาสถานพยาบาล ตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 แม้ผู้โฆษณาจะไม่ใช้สถานพยาบาล แต่ยินยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดโฆษณาแทน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งขณะนี้เฟซบุ๊ก "Atittayapa Photiya" ได้ลบโพสต์ดังกล่าวแล้ว -เสนอบทความ โดย นพ.นันทวัฒน์ ศิริธำนันท์ แพทย์ชำนาญการพิเศษ ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ รพ.นพรัตนราชธานี ระบุว่า เป็นความเชื่อหรือค่านิยมที่คิดไปเอง การเลเซอร์ให้ขาอาจมีผลทำให้อักเสบ บวม ระคายเคือง กระทบกับการมีเพศสัมพันธ์ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และอาจทำให้ผิวหนังอั้นทะเกิดการตีบตัวเล็กกลง เกิดการรัศถาหนีบ ปลาย หากยิงเลเซอร์โดนท่อปัสสาวะอาจจะอักเสบ ทำให้ท่อปัสสาวะส่วนปลายตีบ ต้องผ่าตัดแก้ไขรักษา และระยะยาวไม่รู้ว่าจะเลเซอร์จะมีผลทำลายระบบประสาทบริเวณหัวอั้นทะ ทำให้การรับรู้ลดลงหรือไม่</p>
<p>สยามธุรกิจ (6 ม.ค. 61)</p>	<p>รพ.บางกะทุ่มพัฒนาสมุนไพร -เสนอข่าว น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมรพ.บางกะทุ่ม จ.พิษณุโลก ว่า รพ.บางกะทุ่มมีความก้าวหน้าในการพัฒนาสมุนไพร มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ผ่านการรับรอง GMP ในปี 2560 มีมูลค่าการใช้ยาแผนไทยในรพ.กว่าร้อยละ 40 และได้กระจายยาแผนไทยที่ผลิตให้สถานบริการภายใน จ.พิษณุโลก ในเขตสุขภาพที่ 2 รวมถึงจังหวัดอื่นๆ กว่า 50 แห่ง ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันตั้งกลุ่มสมุนไพรครบวงจรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 77 ราย ปลูกวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพส่งรพ. สร้างรายได้ให้กับชุมชน ในปีงบประมาณ 2561 มีแผนผลิตยาสมุนไพรเพิ่มร้อยละ 10 และตั้งเป้าให้มีมูลค่าการใช้ยาแผนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 พร้อมทั้งพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรในรพ.ตามมาตรฐาน WHO-GMP</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>อุบัติเหตุปีใหม่ -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. ในฐานะประธานวอร์รูมติดตามสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลปี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(6 ม.ค. 61)	ใหม่ เปิดเผยว่า จากการประเมินการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2561 เทียบกับเทศกาลปีใหม่ 2560 พบว่า สถิติความรุนแรงของอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิต ลดลงจากปีที่ผ่านมาทุกด้าน แต่ยังมีเรื่องที่ต้องทำต่อเนื่องเพราะสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุยังเป็นเรื่องเดิม ๆ ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับเร็วและไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งนอกจากมาตรการรณรงค์ป้องกันแล้ว สิ่งที่ต้องทำเพิ่มคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น เครื่องตรวจจับความเร็ว เหมือนที่ จ.ขอนแก่นดำเนินการและสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้
ไทยรัฐ (6 ม.ค. 61)	<p>ภาวะเส้นเลือดแดงโป่งพอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ความผิดปกติที่มักเกิดขึ้นกับหลอดเลือดแดงใหญ่ คือ การขยายตัวหรือโป่งพองของหลอดเลือดจนกลายเป็นถุงซังเลือด และมีความเสี่ยงที่หลอดเลือดจะแตก ที่เรียกว่า เส้นเลือดแดงโป่งพองแตกเฉาะ ถือเป็นภาวะที่ต้องรักษาอย่างเร่งด่วน เพราะมีโอกาสทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ รวมถึงในบางกรณีอาจได้รับการวินิจฉัยผิดว่าเป็นโรคอื่น ทำให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันที่ ภาวะนี้พบในผู้ป่วยที่มีอายุเฉลี่ย 50-60 ปีขึ้นไป แต่ปัจจุบันพบในกลุ่มผู้ป่วยมีอายุน้อยลง โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน สูบบุหรี่ น้ำหนักเกิน และพันธุกรรม</p> <p>พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า อาการของผู้ป่วยจะเจ็บแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงทันทีเหนื่อย หายใจไม่ทัน ต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วโดยการผ่าตัด</p>
มติชน ไทยโพสต์ (8 ม.ค.61)	<p>บริโภคผัก-ผลไม้ต้านมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรม สบส. กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการเลี้ยงสังสรรค์และมีการรับประทานอาหารที่หลากหลายทั้งอาหารทอด ปิ้งย่าง น้ำมันทอดซ้ำ ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการสะสมในร่างกายเป็นโรคมะเร็งได้ จากสถิติข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 60 พบ ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งรายใหม่ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล จำนวน 38,603 ราย เพศชายเป็นโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีมากที่สุด ส่วนเพศหญิงเป็นมะเร็งเต้านมมากที่สุด ทั้งนี้ การรับประทานอาหารผักและผลไม้เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะผักและผลไม้มีวิตามิน แร่ธาตุต่างๆ ทำให้ระบบการทำงานของร่างกายทำงานได้ดี ทำให้ผิวพรรณผ่องใส มีความสมดุล ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงตลอดจนมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้หลายโรค ขอแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติโดยเน้นหลักสุขบัญญัติด้วยการรับประทานอาหารผัก ผลไม้ ร่วมการทำจิตใจให้ผ่องใส และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ</p>
ไทยรัฐ (8 ม.ค.61)	<p>นวดไทยลดเกร็งกล้ามเนื้อขา</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิตได้เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานพยาบาลที่อยู่ในสังกัด 18 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บริการผู้ป่วยจิตเวชทั้งเด็กและผู้ใหญ่ พร้อมทั้งศึกษาวิจัยประสิทธิผลของการนวดต่างๆ ในส่วนของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ เป็นเด็กสมองพิการหรือเรียกว่าเด็กซีพี (Cerebral Palsy : CP) ร้อยละ 5 เด็กกลุ่มนี้ร้อยละ 50-75 มีปัญหาอ่อนล้าข้อมือ เนื่องจากกล้ามเนื้อขาหดเกร็งบ่อยๆ กรมฯ จึงได้มอบหมายให้สถาบันฯ ศึกษาวิจัยภูมิปัญญาการนวดไทยในการลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อในเด็กที่สมองพิการปี 2559-2560 ผลวิจัยพบว่า การนวดแผนไทยร่วมกับการรักษาด้วยยาคลายกล้ามเนื้อเกร็งสามารถลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อขาทั้ง 2 ข้างของเด็กซีพีลงถึงร้อยละ 41-77 ให้ผลสูงกว่าเด็กซีพีที่รักษาด้วยยาคลายกล้ามเนื้อเกร็งอย่างเดียว 2-5 เท่าตัว เด็กหลับได้ง่ายขึ้นเมื่อต่อประสิทธิภาพการดูแลดีขึ้น และไม่มีการข้างเคียงใด ๆ</p>
เดลินิวส์ (7ม.ค.61)	<p>โรคปอดบวม</p> <p>-เสนอบทความ ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคแสดงให้เห็นว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคปอดบวมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งอากาศที่เย็นลงอาจทำให้มีการดูแลสุขอนามัยที่ไม่ดี เสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น แนะนำประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสำคัญ คือ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว รักษาความอบอุ่นของร่างกาย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ รักษาสุขอนามัยของร่างกาย หมั่นล้างมือ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอ เพิ่มอาหารประเภทแป้งและไขมันเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกาย และทาโลชั่นเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนัง</p>
เว็บไซต์สนุก (7ม.ค.61)	<p>สมุนไพรหอมแสง</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ป่วยมะเร็งและญาติร่วม 4 หมื่นคน รอรับยาจากนายแสงชัย แผลเลิศตระกูล (หอมแสง) ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปราจีนบุรี โดยนายแสงชัยได้ให้พรปีใหม่ผู้ป่วยทุกคน ให้มีสุขภาพแข็งแรง หายป่วย และระบุว่าเมีย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	แจกให้ผู้ป่วยได้ครบทุกราย ประมาณ 2 หมื่นราย คาดว่าจะสามารถแจกยาให้ผู้ป่วยเก่าและใหม่เสร็จภายในช่วงเช้าวันนี้
<p>ไทยรัฐ (6 ม.ค. 61)</p> <p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา (8 ม.ค.61)</p>	<p>เตือนไอศกรีมสูตรรักษาโรค</p> <p>-เสนอข่าว นางนฤมล ชันดีกุล เกษัชกรชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.เชียงใหม่ แดงข่าวกรณีเพจเฟซบุ๊กชื่อ "หมอดูมนุษย์ต่างดาวโพเพทส์ ALIEN" ของนายธนธัช ต่อบุญสิทธิกร แชรด์ศิลป์ชาย ไอศกรีมสูตรพิเศษ ในราคากระปุกละ 89 บาท อ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้ โดยดัดแปลงงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาฟื้นฟูสภาพเซลล์จากการฝึกหายใจ ให้ลูกค้าสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์และโปรแกรมไลน์ ว่า ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.อาหารฯ เนื่องจากไม่มีอย. และมีการโฆษณาเกินจริง ขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ ขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่บ้านแล้ว ไม่พบมีใครอยู่บ้าน</p> <p>-เสนอบทความ กระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีเพจเฟซบุ๊กชื่อ "หมอดูมนุษย์ต่างดาวโพเพทส์ ALIEN" ซึ่งเป็นของ "หมอดูแกน" หรือ นายธนธัช ต่อบุญสิทธิกร เจ้าของทฤษฎี "โพเพทส์" ที่อ้างว่าสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้สารพัด โดยดัดแปลงงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาฟื้นฟูสภาพเซลล์จากการฝึกหายใจ ล่าสุดโพสต์ขายไอศกรีมสูตรพิเศษที่อ้างสามารถช่วยรักษาโรคได้ ซึ่งมีผู้คนจำนวนมากแสดงความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องเกินจริง โดยหลายปีก่อน "หมอดูแกน" เคยถูกจับตามองและตรวจสอบมาแล้วครั้งหนึ่งจากกรณี "น้ำโพเพทส์" ที่อ้างว่าสามารถช่วยรักษาโรคต่างๆ ได้</p> <p>ด้านนางนฤมล ชันดีกุล เกษัชกรชำนาญการพิเศษ สสจ.เชียงใหม่ เผยว่า ตาม พ.ร.บ.อาหารของ สธ. กำหนดให้ไอศกรีมเป็นอาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐาน การผลิตจะต้องมีการขออนุญาต และการจำหน่ายจะต้องมีการติดสลากที่ระบุบอกรายละเอียดต่างๆ และส่วนประกอบอย่างชัดเจนให้ผู้บริโภคทราบ สำหรับประเด็นไอศกรีมโพเพทส์ที่สามารถรักษาโรคได้นั้น ตามกฎหมายห้ามไว้ไม่ให้มีการการโฆษณาว่าอาหารสามารถรักษาโรคได้ หากฝ่าฝืนมีความผิดเข้าข่าย โ้อวดเกินจริง ซึ่งมีโทษถึงขั้นจำคุก ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบรวบรวมข้อมูลหลักฐานดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>
<p>มติชน (7ม.ค.61)</p>	<p>ผู้ว่าฯ ทำเพลงหาเงินช่วยรพ.พิจิตร</p> <p>-เสนอข่าว นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าฯพิจิตร ให้สัมภาษณ์ว่า ได้ทำโครงการ "สานฝัน พิจิตร ก้าวคนละก้าว" เพื่อช่วยเหลือรพ.พิจิตร โดยทำอัลบั้มเพลง 13 เพลง เป็นซีดี 2,000 แผ่น ราคาแผ่นละ 200 บาท เพื่อมอบรายได้ทั้งหมด 400,000 บาท ให้รพ.พิจิตร ค่าใช้จ่ายในการทำเพลงและออกอัลบั้ม ได้สะละเงินเดือน 1 เดือนมาจัดทำ ส่วนศิลปินมีจอมขวัญ กัลยา และศิลปินอื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดเป็นคนพิจิตรและไม่คิดค่าตัว โดยที่ทำโครงการเนื่องจากทราบว่าการรพ.พิจิตรมีหนี้สินกว่า 100 ล้านบาท เครื่องมือแพทย์ยังขาดแคลน</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ซัดเตา ปูนตอบจดหมาย (8 ม.ค.61)</p>	<p>พฤติกรรมวัยรุ่นในสังคมดิจิทัล</p> <p>-เสนอจดหมายจาก หัวอกผู้ปกครองเด็กวัยรุ่น ว่า กระทรวงศึกษาธิการและกรมสุขภาพจิต ของกระทรวงสาธารณสุข ควรจะหาทางแนวทางรับมือกับพฤติกรรมของวัยรุ่นที่กำลังศึกษาค้นคว้าและโลดแล่นไปตามสังคมไทยยุคดิจิทัลให้ทันครูบาอาจารย์ที่ถือเป็นผู้เพาะต้นกล้าทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ก็ควรจะเข้ามาจับตาดูพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจและรู้ถึงบาปบุญคุณโทษ ผลดีและผลเสียจากการใช้โซเชียลมีเดีย โดยสมควรจะมีการใช้พระพุทธศาสนาเข้ามามีส่วนช่วยในการขัดเกลาเด็ก ๆ ในชั้นเรียนให้มากขึ้น</p>
<p>เดลินิวส์ (8 ม.ค. 61)</p>	<p>จุดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ช่วงปีใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการตั้งจุดบริการรับเรื่องร้องทุกข์สัญจรนอกสถานที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามีผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีประชาชนมายื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กว่า 100 เรื่อง โดยเรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุดคือ การขอความช่วยเหลือด้านการเดินทางและทรัพย์สินสูญหาย กลุ่มที่ 2 เรื่องหนี้สินและที่ดินทำกิน และกลุ่มสุดท้ายฝากข้อเสนอแนะให้รัฐบาล ซึ่งเมื่อมีผลตอบรับดีเช่นนี้ก็จะจัดตั้งศูนย์บริการในเทศกาลอื่นต่อไป ส่วนกรณีมีผู้ร้องเรียนทำร้ายตัวเอง เช่น ฆาตกรรมน้ำจืดไฟเผาตัวเองนั้น ยืนยันว่า สป.น.มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทำร้ายตัวเองอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว โดยมีตำรวจหญิงหรือกองร้อยน้ำหวานกว่า 10 คนคอยตรวจตราดูแลอย่างเข้มงวด อีกทั้งยังมีหมอดูสุขภาพจิต จากกรมสุขภาพจิต คอยให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตประจำจุดบริการประชาชน และมีรพพยาบาลฉุกเฉินเตรียมพร้อมในจุดใกล้เคียงอีกด้วย เพื่อป้องกันเหตุการณ์รุนแรงได้อย่างทันที่</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>การจัดระบบรัฐวิสาหกิจ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.รสนา โตสิตระกูล นักรณรงค์เพื่อสิทธิผู้บริโภค กล่าวถึงการนำเสนอกฎหมายอย่างน้อย 3 ฉบับ ที่มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(7ม.ค.61)	การเปลี่ยนแปลงนิยาม "รัฐวิสาหกิจ" ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และจัดระบบรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ว่า เรื่องความมั่นคงทางพลังงาน ไทยยังจำเป็นต้องให้รัฐวิสาหกิจดูแลในสัดส่วนที่เกิน 50% จากปริมาณการผลิตทั้งหมด ไม่ควรยกให้เอกชนทั้งหมด รวมถึงเรื่องความมั่นคงทางยา แม้เอกชนจะมีศักยภาพในการผลิตที่ดีกว่า แต่ยังคงจำเป็นต้องมีองค์การเภสัชกรรมเพื่อการผลิตยาในยามฉุกเฉิน รวมทั้งบางกรณีที่ไม่สามารถขอความร่วมมือจากเอกชนได้ เช่น การตรึงราคา
มติชน (8 ม.ค. 61)	<p>สกัดโปรตีนจากจิ้งหรีด</p> <p>-เสนอข่าว กรณีคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ทำการทดลองสกัดโปรตีนจากจิ้งหรีดเพื่อเป็นเครื่องดื่มเสริมสร้างกล้ามเนื้อ สกัดเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบชงดื่ม และแบบอัดเม็ดช็อกโกแลต ทดลองให้นักเพาะกายในฟิตเนสดื่ม พบว่ามีผลดีเทียบเคียงกับโปรตีนยี่ห้อดัง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมผลิตรายแรกออกสู่ท้องตลาดในเร็ว ๆ นี้</p> <p>นางนันทยา จงใจเทศ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย เปิดเผยว่า เคยศึกษาและมีผลงานวิจัยเมื่อปี 2547 เรื่อง "คุณภาพโปรตีนและไขมันในแมลงกินได้" ผลวิจัยชี้ว่าพวกแมลงชนิดต่าง ๆ อาทิ หนอนดักแด้ หนอนไม้ไผ่ แมงกูดจี ตัวอ่อนของตัวต่อ จิ้งหรีด จะมีโปรตีนค่อนข้างสูง โดยจิ้งหรีดจะให้โปรตีนสูงสุดเมื่อเทียบกับแมลงชนิดอื่น ส่วนหนอนดักแด้จะมีไขมันสร้างพลังงานสูงสุด ในต่างประเทศ นิยมนำสารสกัดโปรตีนจากจิ้งหรีดมาเป็น ส่วนผสมของอาหารระยะหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจากจิ้งหรีดเป็นสัตว์ที่อยู่ตามวัชพืชและพืชปกติจะมีการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงมาก หากไม่ได้มีแหล่งที่มาจากฟาร์มเลี้ยง ฉะนั้น หากจะกินจำเป็นต้องศึกษาที่มาของแหล่งอาหาร</p>
ข่าวสด (7ม.ค.61)	<p>ก๊าซโรงงานน้ำแข็งรั่ว</p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุก๊าซแอมโมเนียรั่วไหล ที่โรงงานน้ำแข็งมิตรปทุม ถนนปทุม-สามโคก ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ขณะเกิดเหตุมีคนงานทำงานอยู่ 4 ราย และ 1 รายได้สูดดมก๊าซแอมโมเนียจนมีอาการเสบตาและเวียนศีรษะ ต้องนำส่งรพ. สาเหตุจากท่อก๊าซแอมโมเนียที่ใช้ทำความสะอาดในการผลิตก้อนน้ำแข็งแตก ทำให้ก๊าซแอมโมเนียรั่วออกมา</p>
ประชาชาติธุรกิจ (8 ม.ค. 61)	<p>กัญชา</p> <p>-เสนอบทความ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ ประกาศให้การเสพกัญชาเพื่อความบันเทิง เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายใน 10 เมืองของรัฐ โดยผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป ซื้อจากร้านที่มีใบอนุญาต ห้ามเสพในที่สาธารณะ และต้องเสพห่างจากเขตโรงเรียน 300 เมตร สามารถครอบครองได้ไม่เกิน 28.5 กรัม และปลูกได้ไม่เกิน 6 ต้นที่บ้าน และต้องปลูกโดยมิดชิด ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลกลางต้องทบทวน เนื่องจากกฎหมายของประเทศ กัญชายังเป็นสิ่งผิดกฎหมาย</p>

